
 
 

 

  สำเนาบันทึกรายงานการประชุม 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป ี๒๕๖๗ 

วันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

    ผู้มาประชุม 
ลำดับ
ที่ 

ช่ือตัว  -  ช่ือสกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 
2 

นายสัมฤทธ์ิ 
นายจันทรเ์พชร 

อุดมเดชาเวทย์ 
อุ่นกลม 

ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

สัมฤทธ์ิ        อุดมเดชาเวทย์ 
จันทรเ์พชร   อุ่นกลม 

3 
4 
5 
6 
7 

นายนัฐวุฒิ 
นายบุญเริ่ม 
นายพัฒนชัย 
นายภคพล            
นายมานิส 

ไชยเสือ 
สุวรรณเพ็ชร 
จุลพรหม 
จังตระกูล 
คัณทักษ์ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นัฐวุฒิ         ไชยเสือ 
บุญเริ่ม        สุวรรณเพ็ชร 
พัฒนชัย       จลุพรหม 
ภคพล          จังตระกลู 
มานิส          คัณทักษ์ 

8 
9 
๑๐ 

นายยุทธศักด์ิ 
นายลิน 
นายสว่าง 

สุขวิพัฒน์ 
นันสีบุตร 
ไชยต้นเทือก 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ยุทธศักด์ิ       สุขวิพัฒน์ 
ลิน              นันสีบุตร 
สว่าง            ไชยต้นเทือก        

11 นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล อนุวัฒน์        ยะสานติทิพย์ 
12 นางอักษร แก้วจันทร ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ/เลขานุการสภา อักษร           แก้วจันทร ์

 

ผู้ลาการประชุม 
        ๑. นายธราพงษ์                เรืองวรบรูณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรสีงคราม  
      ๒. นายมีชัย                     อินอุเทน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรสีงคราม 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1. นายยุทธนา  เรืองวรบรูณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรสีงคราม 
  ๒. นายสิทธิชัย  วงค์วันดี  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรสีงคราม 
  ๓. นายสมบรูณ์  ผ่านสำแดง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม 
  ๔. นายไกรราช  ขันทะชา  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลศรสีงคราม 
  ๕. นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน   ปลัดเทศบาลตำบลศรสีงคราม 
  ๖. นายกิตติธร   คำสวัสด์ิ   รองปลัดเทศบาลตำบลศรสีงคราม 
๗. นางกรกมล   ณัฐวรนันท์  ผู้อำนวยการกองคลงั 
๘. นางปัทมา   ตุ่ยไชย   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๙. นายอาทิตย์   ชาสงวน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
๑๐. นางสาวพายรินทร์   พุทธรักษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๑. นายศุภชัย  ทิพประมวล  นิติกร 
๑๒. นายภาคภูมิ   หงษ์สงิห์  วิศวกรโยธา 
๑๓. นายสรรเพชญ  พรหมประกาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1๔. นางสาวช่อลดา   อนุญาหงษ์  นักประชาสัมพันธ์ 

      1๕. นางสาวธีรวรรณ   ผายเงิน   นักจัดการงานทั่วไป 
      1๖. นางสาวโยธกา   วรรณวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุข 

/๑๗.นางสาววิไลพร... 
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      ๑๗. นางสาววิไลพร  อรุณา  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     
      1๘. นายพีรพงษ์   ประเสริฐสังข์  นักการ  
 
         เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการสภาเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าหอ้งประชุม และกล่าวเชิญประธานสภาจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุมต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสัมฤทธ์ิ อุดมเดชาเวทย์  ๑. นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์  ขออนุญาตลาป่วย 
ประธานสภา  ๒. นายมีชัย  อินทุเทน  ขออนุญาตลา เน่ืองจากเดินทางไปต่างจังหวัด 
   ๓ . นายภคพล  จ ังตระก ูล ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม  
   มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม  
   เพื ่อเป ็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที ่ม ีความร ู ้ ความสามารถ ทำหน้าที ่ในตำแหน่ง  
   รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ทั้งนี ้ ตั ้งแต่วันที ่ ๓ พฤษภาคม 256๗ 
   เป็นต้นไป     
                 ๔ . อ ำ เ ภอศร ี ส งค ราม  ไ ด ้ ร ั บทราบและอน ุม ั ต ิ ใ ห ้  นายภคพล  จ ั ง ตระกู ล 
    ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลาออกแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 
   256๗ ตามคำสั ่งจังหวัดนครพนม ที่ 3716/2565 ลงวันที ่ 19 ธันวาคม 2565  
   เรื ่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ 
   ปฏิบ ัต ิราชการแทนผู ้ว ่าราชการจังหวัดนครพนม รายละเอียดตามหนังสืออำเภอ 
   ศรีสงคราม ที่ นพ 0023.18/๑๒๒๕ เรื่อง รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
   ขอลาออกจากตำแหน่ง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 256๗ 
   ๕. ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกท่าน  
    เข ้าร ่วมเป ็นเก ียรต ิในโครงการปฐมนิเทศผ ู ้ปกครองน ักเร ียนท ี ่ เข ้าเร ียนใหม่   
   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันพุธที ่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม ช้ัน ๒ 
   ๖. ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกท่าน  
    เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
    หล ักส ูตรจ ัดต ั ้ ง ในว ันพฤห ัสบด ีท ี ่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๗  เวลา  ๐๙ .๐๐  น .  
   และ พิธ ีป ิดโครงการฯ ในว ันจ ันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕ .๐๐ น .  
   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม ช้ัน ๒ 
ที่ประชุม         รับทราบ               
ระเบียบวาระท่ี 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังก่อน  

ประธานสภา   ขอให้สมาชิกสภาได้ตรวจรายงานและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

    ศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 256๗ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 256๗

   มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  

ที่ประชุม   เห็นชอบด้วยการยกมือ  

    เห็นชอบ        1๐ เสียง  

    ไม่เห็นชอบ - เสียง  

    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)             

/ระเบียบวาระที่ ๓... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงครามแทนตำแหน่งว่าง  

ประธานสภา   (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 

    เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 12, ข้อ ๑๕  

    ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื ่อผู ้ที ่ตนเห็นว่าสมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลและ 

   ขอผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า ๒ คน 

นายยุทธศักด์ิ สุขวิพัฒน์ เสนอ นายมานิส คัณทักษ์             

สมาชิกสภาเทศบาล  

ที่ประชุม    นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร และนายภคพล จังตระกูล ยกมือรับรอง                                                                               

ประธานสภา     มีใครจะเสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่ (ให้เวลาเสนอชื่อตามสมควร โดยไม่มีใครเสนอชื่ออื่นอีก)  

          ถ้าไม่มีถือว่า นายมานิส คัณทักษ์ ได้ร ับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบล 

   ศรีสงครามตามระเบียบฯ ข้อ 14 และขอให้นายมานิส คัณทักษ์ ได้กล่าวความรู้สึก                                                           

นายมานิส คัณทักษ์   กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้รับตำแหน่งในครั้งน้ี ขอขอบคุณสมาชิกสภา

สมาชิกสภา  ทุกท่านที่ไว้วางใจ ผมจะทำหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานสภาให้ดีที่สดุ  

ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองอ่ืน ๆ  

นายลิน นันสีบุตร  ได้รับรอ้งเรียนจากประชาชนชนว่า ซอยเทศบาล ๖/๘  มีน้ำขังตรงบริเวณคลองน้ำ 

สมาชิกสภา         อยู่บ่อยครั้ง ขอให้ฝ่ายบริหารเร่งพิจารณาดำเนินการแก้ไข 

นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ กระผมจะมอบหมายให้รองธราพงษ์ร่วมกับกองช่าง เข้าพิจารณาและดำเนินการ 

นายกเทศมนตรี  แก้ไขต่อไป 

นายภคพล จังตระกูล  ณ ปัจจุบัน ร้านค้าบริเวณลานสุขภาพ (ลานปลา) ได้ย้ายออกไปขายของในพื้นที่บริเวณ 

สมาชิกสภา  ที่ว่าการอำเภอฯ เป็นจำนวนมาก กระผมอยากทราบว่า ทางเทศบาลยังคงเก็บค่าเช่าพื้นที่

  อยู่หรือไม ่

นายกเทศมนตรี     งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ยังคงดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ตามปกติครับ 

นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์  ได้รับร้องเรียนจากประชาชนบริเวณใกล้เคียงวัดป่าสุภราราม (เส้นทางเลี่ยงเมือง)  

สมาชิกสภา    ว่ามีน้ำเน่าเสียไหลลงคลอง ซึ่งส่งกลิ่นเหม็น จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

นายกเทศมนตรี  กระผมจะมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าดำเนินการฉีดน้ำและกวาดล้าง

  สิ่งสกปรกในเบื้องต้น 

นายสิทธิชัย วงค์วันดี  กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งในที่ประชุมจำนวน ๓ เรื่อง 

รองนายกเทศมตร ี  ๑. การขายของในพื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอ ส่งผลให้ขยะมีจำนวนเพิ่มมากข้ึน และได้รับ

      แจ้งจากนายอำเภอว่าจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือระหว่างเทศบาลและหน่วยงานที่ 

  เกี่ยวข้อง 

  ๒. ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตร ีให้เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมนิผล

  แผนปฏิบ ัต ิการเพื ่อจ ัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เม ื ่อวันที ่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

   

/ณ ศาลากลาง... 

 



 
 

 

-๔- 
 

  ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ตามที่มีนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดำเนินการ 

  จ ัดทำบ่อบำบัดน ้ำเส ีย แต่ เน ื ่องด ้วยเทศบาลตำบลศรีสงครามมีงบไม่เพียงพอ  

  จึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำได้ 

  ๓. ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เข้าร่วมประชุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย 

  เมื ่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เทศบาลตำบลบ้านแพง โดยผู ้ว่าราชการจังหวัด 

  ติดตามเรื่องการจัดทำเตาเผาขยะ คาดว่าอีก ๑ - ๒ ปี จะดำเนินการ โดยให้เทศบาลเมอืง

  นครพนม เป็นผู้นำร่องต้นแบบในการจัดทำ   

นายจันทร์เพชร อุ่นกลม   ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นตลาดสด ๕ ดาว ที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องมา 

สมาชิกสภา  นานถึง ๖ ปี แต่ข้อเสียคือ มีการขโมยสิ่งของกันอยู่บ่อยครั้ง จะมีแนวทางการดำเนินการ 

  แก้ไขปัญหาอย่างไร เนื่องจากได้รับร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งเดือดร้อนเป็น 

  อย่างมาก 

รองนายกเทศมนตร ี  แนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้า เก็บของอย่างมิดชิด และมีที่ล็อคกุญแจให้เรียบร้อย  

  เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย 

นายจันทร์เพชร อุ่นกลม  ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณา เรื่อง การให้รางวัลผู้ที่รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก โดยการนำ

  ตะกร้าหรือถุงผ้าจากบ้าน มาซื้อสิ่งของที่ตลาดสด 

นายกเทศมนตรี  กระผมจะมอบหมายรองสิทธิชัยให้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับชมรมผู ้ประกอบการ 

  ร้านค้า ว่าจะมีการให้รางวัลในรูปแบบใดบ้าง 

นายจันทร์เพชร อุ ่นกลม  ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณา เรื ่อง การจัดทำป้ายงดการเรี ่ยไรเงิน บริเวณตลาดสด  

  ซึ่งเป็นการรบกวนผู้ที่มาซื้อสิ่งของ 

นายกเทศมนตรี  กระผมจะมอบหมายรองสิทธิชัยให้ดำเนินการเรื่องจัดทำป้ายต่อไป 

ที่ประชุม     รับทราบ              

ประธานสภา          มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื ่น ๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

   ในวันนี ้ และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที ่ 2  

   ประจำปี 256๗ ณ บัดน้ี 

                                             ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐0 น.   
                             
 

                                      (ลงช่ือ)       ธีรวรรณ ผายเงิน          ผู้บันทึกการประชุม 
                                                 (นางสาวธีรวรรณ ผายเงิน) 
                                                    นักจัดการงานทัว่ไป 
 
 

 
                                      (ลงช่ือ)       อักษร แก้วจันทร ์         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางอักษร แก้วจันทร)์ 

                                             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรสีงคราม    



 
 

 

-๕- 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม  
สม ัยสาม ัญ สม ัยท ี ่  2 ประจำป ี  256๗  ในว ันท ี ่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๗  เห ็นว ่ าถ ูกต ้องเร ียบร ้อย  
จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                              (ลงช่ือ)            จันทร์เพชร อุ่นกลม      ประธานกรรมการ                                       (ลงช่ือ)            ภคพล จังตระกลู             ประธานกรรมการ 
                                               (นายจันทรเ์พชร อุน่กลม) 
 
 
 
 

                                                       (นายภคพล จังตระกูล) 
 
 
 
 

                              (ลงช่ือ)               ลิน นันสีบุตร           กรรมการ  
                                                  (นายลิน นันสีบุตร) 
 

                                                    (นายสัมฤทธ์ิ อุดมเดชาเวทย์) 
 

 
 
 

 
 

                              (ลงช่ือ)          บญุเริ่ม สุวรรณเพช็ร       กรรมการ/เลขานุการ                                       (ลงช่ือ)            จันทรเ์พชร อุ่นกลม           กรรมการ/เลขานุการ 
                                              (นายบุญเริ่ม สุวรรรเพช็ร) 
 

                                                       (นายจันทร์เพชร อุ่นกลม) 
 
 
 
 

                                       (ลงช่ือ              ภคพล จังตระกลู              ผู้รับรอง 
                        (ลงช่ือ)          สัมฤทธ์ิ อุดมเดชาเวทย์     ผู้รับรอง 
                                       (นายสัมฤทธ์ิ อุดมเดชาเวทย์) 
                                 ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
 
  

                                                        (นายภคพล จังตระกูล) 
                                                         ประธานที่ประชุม 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


